

Ngày 19 tháng 2 năm Lệnh hòa 2

Xin thông báo đến toàn thể người dân trong thành phố về tình hình dịch cúm chủng virus mới Corona phát sinh tại thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc

Trong tình hình dịch cúm chủng virus mới Corona đã lây nhiễm nhiều người trên cả nước, thành phố Hirakata đang nỗ lực hết sức để phòng tránh lây nhiễm diện rộng, bằng hình thức thiết lập 「trung tâm ứng biến virus Corona thành phố Hirakata」, cung cấp thông tin giữa sở cứu hỏa, sở cảnh sát và các bên liên quan, cùng với đó là liên kết chặt chẽ với các cơ quan tổ chức y tế.

Hiện tại chúng tôi đã thiết lập đường dây nóng tư vấn cho người dân. Từ ngày 4 tháng 2, chúng tôi mở thêm 「trung tâm tư vấn người về nước, người tiếp xúc」, đây sẽ là nơi tư vấn với người bị nghi có nguy cơ lây nhiễm virus Corona.

Hơn nữa, đối với những sự kiện mà thành phố tổ chức hay đồng tổ chức, có sự góp mặt đông đảo của người dân, tất cả những sự kiện có số người tham gia dự kiến trên 100 người từ đây đến ngày 31 tháng 3 sẽ bị dừng hoặc tạm hoãn. Đối với sự kiện dưới 100 người thành phố đang có dự thảo tạm hoãn tất cả. Đây là phương án phòng tránh lây diện rộng, mong mọi người thông cảm.

Chính quyền thành phố cũng mong các công ty, tổ chức đang hoạt động trong thành phố hiểu và hợp tác cùng với chúng tôi.

Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên trang chủ, mong toàn thể người dân kết nối và xác nhận nội dung trên đó

Việc rửa tay rất hữu hiệu đối với việc phòng chống dịch hàng ngày. Mọi người hãy thực hiện triệt để việc rửa tay, che miệng khi ho. Những trường hợp tuổi cao dễ xảy ra diễn biến xấu, hay nhưng người đang mang bệnh nên tránh nơi đông người. Nếu thấy triệu chứng sốt như bị cảm, hay nghỉ tại nhà, đừng đến trường hay đến công ty. Hãy đo và ghi chép

Thành phố Hirakata sẽ nỗ lực hết mình đảm bảo cuộc sống hàng ngày, ưu tiên sự an toàn của người dân lên trên hết. Rất mong nhận được sự

ủng hộ của mọi người. Mong người dân bình tĩnh, hành động dựa theo nguồn tin chính xác từ nhà nước, phủ Osaka hay chính quyền thành phố.

Ngày 19 tháng 2 năm Lệnh Hòa 2 Thị trưởng thành phố Hirakata

Ông Fushimi Takashi